



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

23 กรกฎาคม 2563

ญี่ปุ่นส่งเสริมให้บริษัท 15 รายย้ายโรงงานมาที่เวียดนาม



รายงานจากองค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) ระบุว่า บริษัทญี่ปุ่น 15 ใน 80 ราย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการย้ายโรงงานมาที่เวียดนาม

Jetro ได้กล่าวว่า การย้ายโรงงานดังกล่าวเพื่อปรับปรุงช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ โครงการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน

Bloomberg ได้กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทบางแห่ง เพื่อย้ายโรงงานออกจากประเทศจีนกลับไปยังญี่ปุ่นหรือไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและลดการพึ่งพาการผลิตในประเทศจีนอีกด้วย

Nikkei ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินทั้งสิ้น 70,000 ล้านเยน (653 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้กับ 87 บริษัท เพื่อย้ายฐานการผลิต โดยบริษัท 30 รายจะได้รับเงินสำหรับการลงทุนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม พม่า ไทยและอื่นๆ ส่วนอีก 57 โครงการจะย้ายการผลิตกลับไปญี่ปุ่น

(จาก VIET NAM NEWS /21 กรกฎาคม 2563)

ผลกระทบ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ซึ่งนักลงทุนหลายรายอาจย้ายฐานออกจากประเทศจีนเนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้นและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่รุนแรงมากขึ้น นอกเหนือจากอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ เวียดนามยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดบริษัทระดับโลก เช่น ประชากรวัยหนุ่มสาว สภาพแวดล้อม นโยบายที่สนับสนุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นักลงทุนต้องการความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการพึ่งพากับตลาดบางแห่ง

การที่บริษัทญี่ปุ่นหลายรายมีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนาม จะช่วยให้เวียดนามสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับสองในเวียดนาม โดยมี 4,548 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 60,098 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด

โอกาส/อุปสรรคของผู้ประกอบการไทย

บริษัทข้ามชาติหลายรายมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตจากจีนและประเทศต่างๆ มายังเวียดนาม ขณะนี้ บริษัท LG ได้ย้ายการผลิตจากเกาหลีใต้มายังเมือง Hai Phong บริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบให้ Apple ได้ขยายการผลิตโดยสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัด Bac Giang และบริษัท Apple เตรียมผลิตอุปกรณ์หูฟังไร้สาย AirPods จำนวน 3-4 ล้านหน่วยในเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ย้ายโรงงานจากจีนมายังเวียดนาม จะนำมาซึ่งโอกาสด้านการค้าและการลงทุนสำหรับเวียดนาม เวียดนามจะมีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าในกลุ่ม Supply chain มากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มการส่งออกกลุ่มสินค้าดังกล่าวมายังเวียดนาม